



BẢNG XẾP HẠNG ĐẠI HỌC QS 2012:

2 LĨNH VỰC CỦA ĐHQGHN LỘT VÀO TOP 100 CHÂU Á

Ngày 2 tháng 6 năm 2012 vừa qua, tổ chức xếp hạng đại học Quacquarelli Symonds (gọi tắt là QS) đã công bố bảng xếp hạng khu vực châu Á năm 2012. Theo kết quả mới nhất, lần đầu tiên Việt Nam có 3 lĩnh vực lọt vào top 100 của Châu Á. Đó là lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (vị trí 61) và Khoa học Sự sống và Y sinh (vị trí 84) của Đại học Quốc gia Hà Nội. Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia TP HCM cũng lọt vào top 100 (vị trí 93). Bên cạnh đó, hai lĩnh vực khác là Công nghệ và Kỹ thuật (Engineering and Technology) và Khoa học xã hội và Quản lý (Social Sciences and Management) của ĐHQGHN vẫn tiếp tục nằm trong top

200 của Châu Á.

Về tổng thể ĐHQGHN xếp đồng hạng ở nhóm 201-250 (vị trí 213) trong các trường đại học Châu Á. Cần lưu ý rằng, châu Á có số lượng trường đại học đông đảo, khoảng 6500 trường, chỉ kém Châu Mỹ.

Đồng thời, theo bảng xếp hạng Webometrics của CyberLab - Tây Ban Nha tháng 1 năm 2012 (liên quan đến mức độ xuất bản nội dung số trên website của trường và các công bố quốc tế trong nguồn Scopus - Elsevier trong 5 năm trở lại đây), ĐHQGHN có vị trí top 3% các trường đại học tốt nhất thế giới



QS LÀ MỘT TỔ CHỨC XẾP HẠNG ĐẠI HỌC CÓ UY TÍN. TRƯỚC 2010, QS LIÊN DANH VỚI TỜ PHỤ TRƯỞNG CỦA THỜI BÁO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (TIME HIGHER EDUCATION SUPPLEMENT) CỦA ANH QUỐC ĐỂ CÔNG BỐ BẢNG XẾP HẠNG CHUNG QS-THES. TUY NHIÊN, TỪ 2010 ĐẾN NAY 2 TỔ CHỨC NÀY CÔNG BỐ ĐỘC LẬP CÁC BẢNG XẾP HẠNG LÀ BẢNG XẾP HẠNG QS VÀ BẢNG XẾP HẠNG CỦA THES.

BẢNG XẾP HẠNG CỦA QS LÀ MỘT BẢNG CÓ CÁC TIÊU CHÍ XẾP HẠNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ KHÁ CÂN BẰNG, KHÔNG THIÊN VỊ QUÁ MỨC CÁC ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU. ĐỒNG THỜI, CÁC TIÊU CHÍ NÀY PHẢN ẢNH ĐƯỢC XU THẾ QUỐC TẾ HÓA TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG. MẶC DÙ VẬY, KẾT QUẢ XẾP HẠNG TRONG BẢNG XẾP HẠNG CỦA QS CÓ SỰ PHÙ HỢP KHÁ CAO VỚI BẢNG XẾP HẠNG CỦA ĐH GIAO THÔNG THƯỢNG HẢI KHI SO SÁNH TOP 100 TRƯỜNG.

trong số 20.300 trường đại học trên khắp thế giới được xếp hạng. Trong bảng xếp hạng SCImago (<http://www.scimagoir.com>) năm 2011 về 3.000 cơ sở nghiên cứu mạnh trên thế giới, hai ĐHQG cùng với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng có tên trong danh sách.

Trong các bảng xếp hạng đại học nói chung, thành tích nghiên cứu, đặc biệt là các công bố quốc tế trong hệ thống tạp chí ISI và Scopus có trọng số rất quan trọng. Trong điều kiện kinh phí nghiên cứu khoa học cho hai ĐHQG còn thấp hơn rất nhiều so với chuẩn mực khu vực, các kết quả xếp hạng trên là rất đáng khích lệ. Cũng cần thông tin thêm rằng, theo số liệu của QS, uy tín học thuật (academic reputation) của ĐHQGHN đã và đang được khẳng định trong giới học giả quốc tế (ở thứ hạng 103 Châu Á).

ĐHQGHN đang có chủ trương phát triển đúng theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến. Tỷ lệ cán bộ khoa học

(giảng viên và nghiên cứu viên) trên tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã đạt được 1/15. ĐHQG Hà Nội không tăng quy mô đào tạo đại học chính quy, giảm quy mô đào tạo đại học không chính quy khoảng 20%/năm, để tăng qui mô đào tạo sau đại học và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, qui mô đào tạo sau đại học đã vượt mức 25% tổng qui mô đào tạo. Số lượng sinh viên quốc tế đến học tập và trao đổi hơn 3%. Cán bộ khoa học của ĐHQGHN đã đạt được nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế, trong đó có 15 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 24 Giải thưởng Nhà nước. Năm 2010, sinh viên ngành Toán được xếp thứ 20/94 nước dự Olympic Toán thế giới. Nhiều năm liên tục, tại các cuộc thi Olympic quốc tế về lập trình (ACM/ICPC) sinh viên ngành công nghệ thông tin luôn thuộc trong nhóm 100 trường đại học danh tiếng thế giới.

BÙI TUẤN